

# Thư từ VIỆT-NAM qua

AH NGUYỄN ĐÌNH LUÂN: 60/2 Đinh-Tiên-Hoàng, Quận Bình Thạnh, HCM, VN.  
Đã hơn năm nay không nhận được thư bạn. Trông lắm! Nay mình gửi tiếp thư này nhờ Năm hỏi giúp hồ sơ đoàn tụ của mình. Nếu có gì sai sót nhờ Năm nhắn họ thông qua giúp cho vì có Letter of Introduction thì mới nạp hồ sơ xin ở bên Việt Nam được. . .

Hồi nhận được 90\$ của Năm và bốn bạn Dương, Đông, (cùng khóa), Nga, Thượng (cùng sở) mình có gửi thư cảm ơn các bạn đó, nhưng lâu năm không được tin tức gì nữa. Công việc bận rộn, thời gian eo hẹp, không gian rải rác trên khắp các tiểu bang, mình mong, làm cho việc liên lạc bị hạn chế rất nhiều! Mình biết vậy. Lại thêm mỗi trường nẹp sông thay đổi nửa đã làm cho tình cảm gia đình bạn bè cũng thay đổi... Ở bên này thì tui mình chỉ có lo những cái cụ thể hơn như gạo, củi, thịt, đường mà đã mệt quá rồi! Lương bổng của một kỹ sư khá khá cũng chỉ đủ ăn cơm với rau nếu không có tài trợ của cha mẹ có sẵn! Trước kia thì ăn sáng tô phở, ly café sữa, bữa giờ thì nấu xôi đậu, hoặc ít củ khoai sẵn. Hay siêng nặng hơn thì chiên cơm nguội.  
Năm ngoài có lẽ kỷ niệm chín mươi năm trường Quốc-Học Huế, có Trường-Quang-Minh bạn đồng khóa tui mình ở Pháp về. Còn sang bên Mỹ thì có anh chị Lê Minh-Chánh (Tháng 3/86) và anh Tôn Thất Cảnh (9/86). Trước nữa thì có các bạn Hồ Thăng, Nguyễn Tâm Cao, Tăng Bưu Long, Nguyễn Bạch, chắc các bạn đó đã an cư lạc nghiệp cả. Ai-Vân tuy học sau, nhưng có liên hệ rất gần với mình, cho mình gửi lời thăm bạn đó.

Mình cảm ơn Năm rất nhiều về việc kêu gọi anh em CC giúp mình trước đây. Nay hoàn cảnh kinh tế gia đình mình với chín con nheo-nhóc buộc mình phải kêu cứu nhờ bạn lân cận. Nếu bạn chưa quyền được tiền thì bạn có thể gom góp một số áo quần cũ đã démodé cho các cháu cũng được, vì tui mình có đến 9 con nên cỡ áo quần nào dùng cũng đều được cả.

AH NGUYỄN KHÁNH THUẬN: 238/140 Nguyễn-Tri-Phường, Phường 8, Quận 10, HCM, VN.  
... Nhờ anh liên lạc nêu hỏi AH Cựu Sinh-Viên Công Chánh có hoạt động giúp đỡ gì cho bạn bè khôn khổ thì xin quan tâm cho những hoàn cảnh khó-khăn về kinh tế như tui em. Em bị đau bao-tử và đường ruột hơn ba năm nay, chữa bao nhiêu thuốc vẫn không lành. Nhà em thì bị ho, do bị viêm họng hạt, bệnh này khó trị. Từ ngày mẹ em mất (đến nay đã hơn 5 tháng) em buồn quá nên bệnh nặng thêm, phải xin nghỉ việc ở nhà để chữa bệnh. Tương lai mù mịt, tuổi già con nhỏ...  
Em thường gặp Đào, Lê, Hớn, Thăng, Mơ, phần đông đều nghỉ việc ở nhà cả. Anh Đào sắp đi đoàn tụ. Những người cùng sở kiều lệ qua bên đó thì nhiều, nhưng em không rõ ở đâu như Tuy, Diêu, T.Thanh, Hồ, Phượng, Cuối, Tùng... và chef của em ở khu Nha-Trang là anh Huân. Nhờ anh cho em chuyển lời thăm và câu chúc sức khỏe, cũng mọi điều tốt đẹp.

Lời kêu gọi của BAN PHU TRÁCH LTCC :  
Thư từ Việt-Nam gửi qua đọc lên thấy buồn. Rất buồn! Nhưng chúng ta cần đọc để chia sẻ nỗi buồn với bạn đồng nghiệp, và thông cảm mà tương trợ những bạn đang lúc gặp khó khăn như hai bạn trên đây. Mong thay!!

\*\* Chi phiếu về tương trợ Ai Hữu xin gửi về AH Ta-Huyền